

Số: 443 /KH - UBND

Quận 10, ngày 22 tháng 03 năm 2022

KẾ HOẠCH

Thực hiện một số nội dung sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Căn cứ chương trình công tác của Đảng ủy và Ủy ban nhân dân Phường 8 năm 2022;

Thực hiện công văn số 700/UBND-VX ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về thực hiện một số nội dung trong tâm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Ủy ban nhân dân Phường 8 xây dựng kế hoạch thực hiện một số nội dung sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các nội dung cụ thể sau:

I/ Mục tiêu – Nhiệm vụ:

Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp” phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, các hoạt động văn hóa – lễ hội gắn với giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng chất lượng phong trào “TĐĐKXDĐSVHOKDC”. Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gắn với xây dựng nếp sống văn minh mỹ quan đô thị, thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị 11-CT/TU ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

II/ Nội dung - giải pháp thực hiện:

1. Tiếp tục khai thác, bảo quản, duy tu, nâng cấp và sử dụng có hiệu quả mô hình “không gian văn hóa Hồ Chí Minh Phường 8” tại lầu 5 trụ sở Ủy ban nhân dân phường.

Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi “không gian văn hóa Hồ Chí Minh Phường 8” đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Phường, Quận, Thành phố bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng như tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội Face book, Zalo...; tổ chức cho đoàn viên, hội viên, người dân và thiếu nhi tham quan, sinh hoạt tại không gian văn hóa.

Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế quản lý và sử dụng “Không gian văn hóa”, phân công nhiệm vụ quản lý, sinh hoạt, sửa chữa, bảo hành kịp thời các trang thiết bị phục vụ cho không gian văn hóa đảm bảo phục vụ tốt cho người dân về các nhu cầu sinh hoạt, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác.

2. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 85-KH/QU ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Quận ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thông qua việc triển khai thực hiện và tổ chức đánh giá việc thực hiện hàng quý bằng đăng ký tự rèn luyện và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 của cán bộ công chức. Khen thưởng động viên hoặc phê bình đối với các cá nhân thực hiện tốt và chưa tốt.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, triển khai công tác tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên địa bàn theo thứ tự đối tượng ưu tiên theo quy định (mũi tăng cường, mũi nhắc lại). Tổ chức và triển khai thực hiện các Quy trình xử lý F0 tại nhà, tại cộng đồng và tại các trường học; Tăng cường theo dõi, chăm sóc sức khỏe F0 tại nhà, tiếp tục thực hiện Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ; truyền thông hướng dẫn bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trước dịch COVID-19, theo dõi sức khỏe định kỳ người thuộc nhóm nguy cơ.

Đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở, cải cách thủ tục hành chính, quy tắc ứng xử văn minh của cán bộ, công chức, viên chức, trong các cơ quan, trong cộng đồng, nhất là trên không gian mạng. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, trong đó chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, văn hóa kinh doanh với ý thức tôn trọng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững của Thành phố và Quận 10.

Thực hiện chuyên đề xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc.

3. Tiếp tục triển khai Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 2025; Tiêu chuẩn các mô hình văn hóa giai đoạn 2021 - 2025 gắn với việc đẩy mạnh hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và hướng dẫn xây dựng, thực hiện quy ước nâng cao tính tự quản tại cộng đồng trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, xây dựng tuyến đường điềm xanh — sạch — đẹp; Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường

và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, xây dựng thành phố “Sạch - Xanh - Thân thiện” giai đoạn 2020 - 2025. Thường xuyên kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Phường. Tổ chức và tham gia hội thảo, hội nghị, tọa đàm, các chương trình tập huấn các chuyên đề về thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đồng thời tổ chức hội nghị tuyên dương các cá nhân, tập thể xuất sắc theo từng giai đoạn.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng tuyến đường Ba tháng hai đạt văn minh, mỹ quan đô thị cấp Thành phố; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” bằng nhiều hình thức và giải. Thường xuyên kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm về trật tự lòng, lề đường, vệ sinh môi trường, lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, rao vặt trên địa bàn Phường.

- Tuyên truyền Video clip quảng bá du lịch “Quận 10 - điểm đến - Hấp dẫn - Thân thiện - An toàn” giới thiệu cho người dân trên địa bàn phường và khách du lịch đến tham quan, mua sắm, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng tại Quận 10.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm 2022, các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ các sự kiện, lễ hội nhằm tuyên truyền giáo dục, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân, gắn với thực hiện giải pháp “Xây dựng hoạt động văn hóa đặc sắc Phường 8”.

- Tiếp tục thực hiện giữ vững danh hiệu Phường văn minh đô thị; 100% số hộ đăng ký Gia đình văn hóa; trên 96% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 03/03 khu phố được công nhận Khu phố văn hóa và nâng chuẩn Khu phố văn hóa với mô hình “3 đẹp – 3 không”.

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao vận động nhân dân trên địa bàn Phường tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển và nâng chất Gia đình chuẩn thể thao. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường tổ chức tuyên dương: Hộ Gia đình văn hóa tiêu biểu, Gia đình thể thao, gương điển hình Người tốt việc tốt...trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 03 khu phố, tham gia các hội thi, hội thao cấp Quận tổ chức.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trong lĩnh vực văn hóa; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa nhất là đối với các loại hình dễ phát sinh tệ nạn xã hội (05 điểm hót tóc có sử dụng tiếp viên nữ; 03 khách sạn, nhà trọ...); tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn phường.

4. Thực hiện các giải pháp về hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; thực hiện tốt và kịp thời các chính sách hỗ trợ ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo; kết hợp vận động xã hội hóa trong công tác chăm lo về giáo dục, chính sách bảo hiểm y tế, hỗ trợ cải thiện nhà ở, hỗ trợ vay vốn làm ăn, dạy nghề, giải quyết việc

làm, thay đổi nghề..., giúp các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống nâng cao thu nhập, không để tái nghèo.

5. Triển khai và thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách cho người có công, người cao tuổi, trẻ em và diện bảo trợ xã hội. Tiếp tục rà soát đề xuất hỗ trợ cho Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện “hưởng trợ cấp thất nghiệp do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND và Nghị quyết số 68/NQ-CP. Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp đáp nghĩa”, chăm lo an sinh xã hội nhân các dịp Lễ Tết.

6. Tiếp tục phối hợp và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, tiếp tục đề ra các biện pháp quản lý, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề cho các đối tượng cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng, tạo cuộc sống ổn định và hạn chế tối đa tái nghiện. Giữ vững danh hiệu Phường cơ bản không còn tệ nạn ma túy, mại dâm. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em. Giữ vững danh hiệu Phường đạt chuẩn Phường phù hợp với trẻ em.

7. Đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng các quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, hướng dẫn, tuyên truyền nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm trên lĩnh vực văn hóa - xã hội và thể thao, gắn kết với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn xã hội ẩn núp dưới mọi hình thức, nhất là các vi phạm pháp luật liên quan ma túy, mại dâm. Tập trung triển khai các biện pháp công tác đảm bảo hiệu quả chuyển hóa tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, mại dâm.

2. Giao Trưởng Công an phường, là thành viên trụ cột của Đội kiểm tra Liên ngành Văn hóa - xã hội phường chủ động tham mưu, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn phường, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc, kích dục, khiêu dâm, kinh doanh quá giờ, kinh doanh gây ồn, hàng lậu, không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; kết hợp kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

3. Giao Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường chủ động phân công lực lượng cùng Ban chỉ huy Công an tăng cường công tác tuần tra, kèp kín địa bàn, đảm bảo nhân dân ăn Tết nguyên đán an toàn, vui tươi.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường tăng cường công tác vận động, tuyên truyền trong nhân dân, khơi dậy sức bật tối đa trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, người quản lý, người lao động trong các cơ sở hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh

dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện một số nội dung trọng tâm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn Phường. Đề nghị các ban ngành đoàn thể nghiên cứu thực hiện theo kế hoạch.

Nơi nhận:

- Phòng VH&TT (để b/c);
- Đảng ủy (để b/c);
- MTTQ và các đoàn thể phường;
- BCH Công an, Quân sự;
- Lưu: VT.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Thị Thanh Thúy
Lại Thị Thanh Thúy